

TẬP TRUNG THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

Sáng ngày 1/3, UBND tỉnh tổ chức hội nghị nghe báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3/2023 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, huyện, thành phố.

Đến ngày 23/2, toàn tỉnh đã gieo cấy 74.650ha, đạt 99,5% kế hoạch; trồng 12.723ha cây màu xuân, đạt 84,8%. Các địa phương chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho đàn vật nuôi phát triển tốt để tái đàn. Xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, đã có 25 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Toàn tỉnh hiện có 64 sản phẩm OCOP, trong đó có 32 sản phẩm 4 sao, 32 sản phẩm 3 sao. Sản xuất công nghiệp phục hồi và tăng trưởng, giá trị sản xuất công nghiệp 2 tháng đầu năm ước đạt 14.215 tỷ đồng, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2022. Tỉnh đã tổ chức khởi công, động thổ một số dự án, công trình tạo khí thế thi đua sôi nổi ngay từ đầu năm. Tổng thu ngân sách 2 tháng đầu năm đạt hơn 3.250

tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt gần 1.500 tỷ đồng. Thu hút đầu tư được đẩy mạnh, đến ngày 20/2 tỉnh đã cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 22 dự án với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm 1.182,2 tỷ đồng. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo thực hiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Các đại biểu dự họp đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là dịch Covid-19 để tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và thu hút đầu tư; xây dựng và phát triển thương hiệu lúa gạo Thái Bình; xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; sử dụng hiệu quả nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia; công tác đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư cho một số dự án; tháo gỡ khó khăn trong việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá đất... và tham gia ý kiến vào một số tờ trình, báo cáo quan trọng khác.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận những kết quả các cấp, ngành, đơn vị,

địa phương đạt được trong 2 tháng đầu năm 2023, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế các sở, ngành, địa phương cần nghiêm túc khắc phục.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện các nhiệm vụ được giao, những vướng mắc, khó khăn đã được chỉ rõ cần tập trung các giải pháp khắc phục, tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, chú trọng công tác phối hợp trong triển khai thực hiện giữa các cơ quan chủ trì và các sở, ngành, địa phương, bảo đảm việc phối hợp phải thực sự đồng bộ, nhất quán để đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh đó, phải tăng cường hơn nữa kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong các cơ quan, đơn vị, địa phương; phải tạo môi trường công khai, minh bạch, thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện các thủ tục hành chính, từ đó nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh. Bên cạnh đó, cần phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ.

Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ rõ yêu cầu về bảo vệ các điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012 - 2020; tổ

trình về việc ban hành Nghị quyết quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; tờ trình về việc ban hành Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 02/2022/NQ-HĐND, ngày 29/4/2022 của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung mục 1.1 phụ lục 2 và khoản 1 mục II phụ lục 3 ban hành kèm theo Nghị quyết số 50/2016/NQ-HĐND của HĐND tỉnh ban hành quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí theo Luật Phí và lệ phí năm 2015 thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình; tờ trình về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND, ngày 9/12/2022 của HĐND tỉnh quy định mức học phí và chính sách hỗ trợ học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh năm học 2023 - 2024; tờ trình về việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thuê bao vệ tinh duy trì hoạt động thiết bị giám sát hành trình cho chủ tàu cá trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn 2023 - 2025. Đồng thời, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương trong thực hiện cũng như tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nội dung, kế hoạch đã đề ra.

THANH THỦY

SƠ KẾT 1 NĂM...

(Tiếp theo trang 1)

Xây dựng nguồn nhân lực và hệ thống an toàn, an ninh mạng để đẩy mạnh chuyển đổi số, nhất là trên 3 lĩnh vực chính: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Trong chính quyền số, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử, văn bản điện tử ký số, hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tỉnh triển khai các hệ thống, nền tảng phục vụ chính quyền số như: Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh; Trung tâm điều hành thông minh (IOC). Trong lĩnh vực kinh tế số, tổng doanh thu doanh nghiệp số năm qua đạt 1.200 tỷ đồng, doanh thu thương mại điện tử đạt 100 tỷ đồng. Hoạt động giao dịch thương mại điện tử được đẩy mạnh, giúp các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm. Lĩnh vực xã hội số phát triển mạnh, nhất là trong giáo dục, y tế, bảo hiểm xã hội, cấp căn cước công dân. Ngoài ra, trong chuyển đổi số tỉnh còn xây dựng thành công và triển khai hiệu quả phần mềm "Số tay đăng viên điện tử"; trang thông tin "Thái Bình đồng hành cùng doanh nghiệp" trên ứng dụng zalo....

Đối với Đề án 06 có 42 nhiệm vụ thì đến nay tỉnh đã hoàn thành 19 nhiệm vụ và đang triển khai thực hiện 23 nhiệm vụ. Trong đó tỉnh đang đẩy mạnh triển khai cung cấp dịch vụ công thiết yếu theo Đề án 06. Đẩy mạnh sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip để khám chữa bệnh, cấp nhật thông tin tiêm chủng, cấp hộ chiếu vắc-xin và triển khai cấp giấy khám sức khỏe điện tử. Tập trung phát triển công dân số, nhất là trong cấp căn cước công dân gắn chip gắn với cấp tài khoản định danh điện tử.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả đạt được, bàn giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số và thực hiện hiệu quả Đề án 06 trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận kết quả các sở, ngành, địa phương đạt được trong thực hiện chuyển đổi số và thực hiện. Đề án 06 của tỉnh. Tuy nhiên, đồng chí cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế triển khai chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 ở một số đơn vị, địa phương còn chậm, chưa hiệu quả; một số chỉ tiêu chưa đạt theo kế hoạch đề ra... Đồng chí yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nghiêm túc rút

kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục ngay đối với các chỉ tiêu chưa đạt, những nội dung triển khai chưa hiệu quả, đồng thời nhấn mạnh, cần nâng cao nhận thức đối với người đứng đầu các cấp, ngành, đơn vị, địa phương về chuyển đổi số, từ đó tạo chuyển biến trong triển khai thực hiện. Đồng chí yêu cầu tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành, nhất là trong việc họp và làm việc theo hình thức trực tuyến. Tiếp tục rà soát, kiện toàn và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số và Tổ công tác Đề án 06 của tỉnh trong năm 2023, bám sát chủ đề chuyển đổi số của năm 2023 là "Tạo lập và khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị mới".

Về thực hiện Đề án 06, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, huyện, thành phố nắm chắc các mốc thời gian, kế hoạch đã đề ra để tổ chức thực hiện hiệu quả. Quán triệt sâu sắc đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về 7 quan điểm chỉ đạo, 5 mục tiêu trong Đề án 06 để thực hiện hiệu quả 12 nhiệm vụ cụ thể trong năm 2023. Giao Công an tỉnh tham mưu cho tỉnh ban hành chỉ thị về triển khai Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, triển khai mô hình điểm về dịch vụ công trực tuyến ở bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. Công an tỉnh phối hợp Sở Tư pháp tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai số hóa dữ liệu hộ tịch. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cấp căn cước công dân gắn chip, tài khoản định danh điện tử, chỉ đạo công an cấp xã tiếp tục làm sạch dữ liệu dân cư theo chỉ đạo của Bộ Công an. Đồng chí nhấn mạnh, cần chỉ đạo và quán triệt 100% cán bộ tiếp dân sử dụng các phương thức khai thác thông tin về cư trú của công dân theo quy định tại Nghị định số 104 của Chính phủ khi thực hiện tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, tuyệt đối không được yêu cầu công dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương và đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến đóng góp để triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ trong thời gian tới.

NÂNG CAO NHẬN THỨC...

(Tiếp theo trang 1)

gia đình, ứng xử giữa vợ, chồng và con cái; phương pháp nuôi dạy con đúng; bình đẳng giới trong hoạch định chính sách và sự tham gia của phụ nữ trong lãnh đạo, quản lý.

Thông qua hội nghị giúp các đại biểu nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, từ đó làm tốt công tác tham mưu và triển khai thực hiện hiệu quả công tác bình đẳng giới; giúp phụ nữ tự tin,

năng động, sáng tạo, khẳng định bản thân mình và phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh triển khai hưởng ứng "Tuần lễ áo dài" do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động. Đây là hoạt động chào mừng 113 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và kỷ niệm 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

LẤY Ý KIẾN GÓP Ý...

(Tiếp theo trang 1)

đối với cán bộ chủ chốt trên địa bàn huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu cơ bản nhất trí và đánh giá cao sự cần thiết ban hành Luật Đất đai (sửa đổi). Các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp để nghị xem xét nghĩa vụ chung của người sử dụng đất, chế tài cụ thể đối với trường hợp người sử dụng đất vi phạm do khai báo không trung thực để hưởng chính sách tái định cư; vấn đề bồi thường đất khi nhà nước thu hồi đất ở; việc chuyển mục đích từ

đất lúa với những diện tích bỏ hoang ngày càng nhiều; bổ sung quy định công nhận về quyền sử dụng đất cho các trường hợp giao đất không đúng thẩm quyền trước ngày 1/7/2014; điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng, cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất...

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu, UBND huyện Kiến Xương sẽ tổng hợp gửi cơ quan liên quan theo kế hoạch.

KHAI MẠC LỄ HỘI...

(Tiếp theo trang 1)

Năm 2011, khu di tích được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp bằng di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia. Đến năm 2015, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa lễ hội truyền thống đền A Sào vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, trở thành điểm du lịch tâm linh thu hút đông đảo du

khách, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội địa phương.

Lễ hội truyền thống đền A Sào năm 2023 diễn ra từ ngày 1 - 3/3. Ngoài hoạt động lễ theo truyền thống còn có các hoạt động văn hóa, trò chơi dân gian như kéo co, thi giã bánh dày... và các hoạt động biểu diễn văn nghệ.

TIỀN HẢI...

(Tiếp theo trang 1)

Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn cơ sở khởi chính quyền huyện tiếp tục tăng cường chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, đoàn viên. Tích cực tham mưu nhiệm vụ chuyên môn cho HĐND, UBND huyện thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Đa dạng các hoạt

động tuyên truyền trong tổ chức công đoàn, nâng cao chất lượng đời sống cán bộ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện. Đại hội đã bầu 9 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Liên đoàn Lao động huyện nhiệm kỳ 2023 - 2028.

LỰC LƯỢNG VŨ TRANG TỈNH... (Tiếp theo trang 1)



Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh ký kết giao ước thi đua quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023.



Các đại biểu tham quan mô hình học cụ phục vụ huấn luyện.

của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2023 - 2030 và những năm tiếp theo; đẩy mạnh phong trào thi đua "Huấn luyện giỏi"; tăng cường tập huấn, bồi dưỡng cán bộ các cấp, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, huấn luyện đêm với cường độ cao trong mọi điều kiện, sát với đối tượng và phương án tác chiến; thực hiện tốt phương châm huấn luyện "Cơ bản, thiết thực, vững chắc" đối với lực lượng thường trực, "Cơ bản, thiết thực, chất lượng" đối với lực lượng dân quân tự vệ và "Thiết thực từng bước vững chắc" đối với lực lượng dự bị động viên; bảo đảm 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, có 75% trở lên đạt khá, giỏi, trong đó 35% trở lên đạt giỏi.

Phát biểu tại lễ ra quân huấn luyện, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp cùng cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và của tỉnh về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương năm 2023. Tăng cường giáo dục, quán triệt cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nắm vững mọi âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng nắm chắc tình hình địa bàn để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp theo dõi, khống chế, không để bị động, bất ngờ. Các đơn vị không ngừng đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, phương pháp huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, rèn luyện thể lực, nâng cao sức bền bỉ, dẻo dai cho bộ đội, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngay sau lễ phát động đợt thi đua cao điểm, đại diện các lực lượng, đơn vị đã ký kết giao ước thi đua thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023.

* Lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm chủ đề "Ghi sâu lời Bác dạy, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023" được huyện Vũ Thư tổ chức sáng ngày 1/3 tại xã Minh Quang.

Năm 2023, huyện Vũ Thư xây dựng kế hoạch thời gian huấn luyện của lực lượng thường trực từ 4 - 5 ngày/tháng, liên tục từ 1/3 - 31/12/2023 với các nội dung: giáo dục chính trị, huấn luyện chiến thuật và kỹ thuật chiến đấu. Thời gian huấn luyện của lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên từ 7 - 15 ngày/năm, tập trung các nội dung: giáo dục chính trị, pháp luật; huấn luyện quân sự; huấn luyện binh chủng theo chuyên ngành. Trong quá trình huấn luyện, các đơn vị, địa phương bảo đảm từ 90 - 100% quân số, chấp hành nghiêm điều lệnh, chủ động chuẩn bị giáo án bài giảng, mô hình, học cụ, thao trường bài tập để nâng cao hiệu quả huấn luyện.

Tại buổi lễ, đại diện khối thi đua cơ quan Ban CHQS huyện và các đơn vị tự vệ, dự bị động viên, dân quân các xã, thị trấn đã ký giao ước hoàn thành các mục tiêu của đợt thi đua cao điểm "Ghi sâu lời Bác dạy, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023".

* Sáng ngày 1/3, tại sân vận động xã Hòa Bình, Ban CHQS huyện Kiến Xương tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2023 và phát động đợt thi đua cao điểm chủ đề "Ghi sâu lời Bác dạy, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023".

Tại buổi lễ, lãnh đạo Ban CHQS huyện đã quán triệt một số nội dung

cơ bản của nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu cho các lực lượng. Theo đó, tổ chức huấn luyện lực lượng thường trực theo phương châm "Cơ bản, thiết thực, vững chắc"; lực lượng dân quân tự vệ huấn luyện theo phương châm "Cơ bản, chất lượng, hiệu quả". Lấy huấn luyện, rèn luyện chỉ huy là trọng tâm, huấn luyện thực hành là chính, kết hợp huấn luyện chiến đấu với giáo dục chính trị và đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua quyết thắng. Nâng cao chất lượng xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, "mẫu mực, tiêu biểu". Trong thời gian huấn luyện, LLVT huyện sẽ được hướng dẫn sử dụng các loại vũ khí, thiết bị cơ trong biên chế và các loại vũ khí tự tạo truyền thống của lực lượng dân quân tự vệ. Kết hợp huấn luyện chiến đấu với luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu... đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Thời gian huấn luyện từ ngày 1/3 đến hết ngày 15/12/2023.

Tại buổi lễ, đại diện các đơn vị, địa phương đã ký giao ước thi đua thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023.

* Sáng ngày 1/3, Ban CHQS huyện Đông Hưng tổ chức ra quân huấn luyện năm 2023. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo huyện, các xã, thị trấn và trên 500 cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên.

Với lực lượng thường trực, thời gian huấn luyện từ ngày 1/3 đến hết ngày 15/12/2023. Nội dung huấn luyện gồm: Học tập chính trị, quân sự, điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh; chiến thuật; công tác

hậu cần kỹ thuật, rèn luyện thể lực; huấn luyện tham gia hội thi, hội thao do huyện và cấp trên tổ chức. Đối với lực lượng dân quân tự vệ được chia làm 4 đối tượng, huấn luyện thành 3 đợt tập trung theo địa bàn cụm xã từ ngày 6/3 đến ngày 30/5. Riêng lực lượng dân quân tự vệ được chia làm 4 đối tượng, huấn luyện thành 3 đợt tập trung theo địa bàn cụm xã từ ngày 6/3 đến ngày 30/5. Riêng lực lượng dân quân tự vệ được chia làm 4 đối tượng, huấn luyện thành 3 đợt tập trung theo địa bàn cụm xã từ ngày 6/3 đến ngày 30/5. Riêng lực lượng dân quân tự vệ được chia làm 4 đối tượng, huấn luyện thành 3 đợt tập trung theo địa bàn cụm xã từ ngày 6/3 đến ngày 30/5.

Tại lễ ra quân huấn luyện, Ban CHQS huyện đã phát động đợt thi đua cao điểm chủ đề "Ghi sâu lời Bác dạy, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023".

* Sáng ngày 1/3, Ban CHQS huyện Quỳnh Phụ tổ chức lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm chủ đề "Ghi sâu lời Bác dạy, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023".

Năm 2023, LLVT huyện Quỳnh Phụ tiếp tục tập trung quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Lực lượng thường trực tổ chức huấn luyện nghiêm túc; coi trọng đổi mới phương pháp tổ chức huấn luyện, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị và rèn luyện thể lực, nâng cao khả năng cơ động của bộ đội, coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát thực tế chiến đấu, huấn luyện đêm, huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị, nhất là vũ khí, trang bị mới. Lực lượng dân quân tự vệ chú trọng nâng cao trình độ kỹ thuật, chiến thuật, sử dụng thành thạo vũ khí...

Sau phát động đợt thi đua cao điểm, đại diện các lực lượng, đơn vị đã ký giao ước thi đua thể hiện quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023.

Cấp căn cước công dân trực tuyến

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công dân khi đến làm thủ tục cấp căn cước công dân (CCCD), công dân đăng ký cấp CCCD qua cổng dịch vụ công như sau:

- Bước 1: Tạo tài khoản trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công Bộ Công an (công dân có thể truy cập vào trang http://dichvucong.gov.vn hoặc http://dichvucong.bocongan.gov.vn) để đăng ký tài khoản;
- Bước 2: Đăng nhập, truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia (đối với công dân đã có tài khoản định danh điện tử có thể đăng nhập bằng ứng dụng VNeID);
- Bước 3: Chọn mục nộp hồ sơ trực tuyến;
- Bước 4: Nhập từ khóa "Cấp lại thẻ căn cước công dân, cấp đổi thẻ căn

cước công dân..." vào ô tìm kiếm, sau đó bấm nút tìm kiếm, hệ thống sẽ hiển thị mục cần tìm, người dân chỉ việc chọn làm thủ tục tại cấp tỉnh hoặc cấp huyện;

- Bước 5: Chọn nộp hồ sơ;
- Bước 6: Chọn lý do thực hiện;
- Bước 7: Kiểm tra lại thông tin, chọn cơ quan tiếp nhận (cấp tỉnh hoặc cấp huyện) sau đó tích vào ô "Đồng ý và tiếp tục";
- Bước 8: Chọn ngày đến nộp hồ sơ, nhập mã xác nhận, tích vào ô "Tôi xin chịu trách nhiệm về lời khai trên" sau đó tích vào nộp hồ sơ.
- Bước 9: Công dân đến đúng địa điểm, thời gian đã đăng ký, thực hiện các thủ tục tiếp theo để được cấp CCCD gắn chip.

CÔNG AN TỈNH